
   málsnr. 1903474                   
 

 
 

 
Hafnarfjarðarbær|Umhverfis- og skipulagsþjónusta|Norðurhellu 2|220 Hafnarfjörður|Sími 585 5500|Kennitala 590169-7579|www.hafnarfjordur.is 

2. fundur  Framkvæmdanefndar um uppbyggingu á athafnasvæði Hestamannafélagsins 
Sörla, haldinn á Norðurhellu 2, þann 26.ágúst 2022 -kl. 8:00. 
 

Viðstaddir voru. 
Starfshópur. 
Helga Ingólfsdóttir formaður   
Stefán Már Gunnlaugsson 
Bjarney G. Jóhannesdóttir     
Atli Már Ingólfsson    
Halldóra Einarsdóttir     
Með starfshópnum starfa: 
Sigríður Kristín Hafþórsdóttir Framkvæmdarstjóri Sörla 
Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs 
Geir Bjarnason Íþrótta- og tómstundarfulltrúi forföll  
Rósa Steingrímsdóttir  Sviðsstjóri fjármálasviðs  forföll 
 

Einnig mætti á fundinn Stefán Veturliðason frá VSB verkfræðistofu. 
Eftirfarandi var tekið fyrir. 
 

1. Tilboð í Reiðhöll. 

Stefán Veturliðason fór yfir stöðu á viðræðum við Eykt, ehf, viðræður ganga vel og er 

stefnt að því að ljúka þeim fyrir næsta fund starfshópsins. 

Af hálfu fulltrúa Sörla er nefnt að Sörli muni kanna hvort félagið geti lagt til aðstöðu 

fyrir starfsmenn verktaka á meðan á vinnu stendur, mataraðstöðu, salerni og 

vinnustöð verkstjórnar. Samsvarandi kostnaður verði þá tekin út úr tilboðinu og metið 

sem framlag félagsins til verksins. 

Fulltrúar Sörla vilja einnig láta kanna verðlagningu í tilboði á „böttum“ sem þykir hátt. 

Reifar hugmynd um að félagið taki þennan verkþátt að sér sem framlag Sörla til 

verkefnisins. Kannað fyrir næsta fund forsendur verðlagningar í tilboði. 

 

2. Erindisbréf. 

Lagt fram endurskoðað erindisbréf, umræða var um það, starfshópurinn mun skoða á 

milli funda og koma ábendingum á SH ef leiðrétta þarf erindisbréfið, stefnt a að klára 

það fyrir næsta fund starfshópsins. 

 

Næsti fundur 
Næsti fundur verður föstudaginn 2. september kl. 8:00 á Norðurhellu 2. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.8:45 


